

Khi anh ta...Khi tôi...

Tác Giả: Cha GILLES LE TOURNEUR

Thứ Sáu, 10 Tháng 2 Năm 2012 03:39

Khi anh ta không hoàn thành công việc của mình, tôi nói đó là lỗi của anh. Khi tôi, tôi không hoàn thành công việc của mình, là vì tôi quá vội.



Khi anh ta nói với ai đó, tôi nói: Không, đó là nói xấu!
Khi tôi nói với ai đó, tôi là người nói phê bình xây dựng

Khi anh ta giận vì nghĩ về công việc của mình, tôi nói: đó là bình thường.
Khi tôi, tôi giận vì nghĩ về công việc của mình, chính vì là đã nắm vững!

Khi anh ta cảm thấy gian khổ làm điều gì đó: sao nhọc nhằn quá!
Khi tôi, tôi cảm thấy gian khổ làm điều gì đó: là vì tôi có phương pháp! có thể tiếp tục sau! Ngay cả khi ta phải đi theo những điều!

Khi anh ta thất vọng thì phải có mục đích trong điều gì!
Khi tôi, tôi là người đáng mến, thì đó là bản chất của tôi đấy! tôi luôn luôn thất vọng, tôi sinh ra

Khi anh ta...Khi tôi...

Tác Giả: Cha GILLES LE TOURNEUR
Thứ Sáu, 10 Tháng 2 Năm 2012 03:39

đáng yêu , và tọt cò mồi ngườii nói nhò thò !

Khi anh y nhanh nhò n làm công việ c cò a mình : anh ta sao nhò ngườii cò u thò !
Khi tôi làm việ c nhanh chóng : vì tôi là ngườii biệ t xoay sò , Đàng khác, ngườii ta luôn nói rồ ng tôi làm việ c giời, hò t bát. Thò t vò y, mồi ngườii chung quanh đò u nói vò y vò tôi .

Thò đò y, chính cho đò i sò ng cò ng đò ng, nò u chúng ta sò ng trong cò ng đò ng , sò ng cho cò ng đò ng :

Khi mà anh y tồ ý làm đò u gì đó: Thò là nhiò u chuyò n, nhúng vào việ c không phò i cò a mình.
Khi tôi, tôi làm đò u gì đó theo ý mình : tôi thò t chò đò ng!

Khi anh y bò o vò quyò n lò i cò a mình: trí anh ta không tồ t !

Khi tôi bò o vò quyò n lò i cò a mình, thì tôi có cá tính, tôi sò không đò ngườii ta xò mũi. Vò tôi cũng nói vò y .

Bò n mòm cò i, bò n cò i, đò ng ý !

Nhò ng khi chúng ta cò i, là có thò có mọt chút sò thò t, bò n nghĩ thò không?

Khi tình yêu cò a Thiên Chúa gò p sò yò u đò i cò a chúng ta,

Tình yêu này trò thành êm ái !

Tôi không biệ t nhò ng gì Chúa Giêsu đã việ t trên đò t bò i ?

Có lò NGườii đã việ t:

Tò Tình yêu cò a lò luò t

đò n ...lò luò t cò a tình yêu!

Cha GILLES LE TOURNEUR - Nhà thò Thánh Douceline

Quò c Việ t đò ch thuò t